



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ระหว่าง

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

กับ

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ทำที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ทำขึ้นระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำนักงานตั้งอยู่ที่เลขที่ ๕๔ ถนนกำแพงเพชร ๖ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งต่อไปในบันทึกความร่วมมือนี้ จะเรียกว่า “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” ฝ่ายหนึ่ง กับ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๙๙ หมู่ ๑๘ ถนนพหลโยธิน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๑ โดยรองศาสตราจารย์ ดร. อนุชาติ พวงสำลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ซึ่งต่อไปในบันทึกความร่วมมือนี้ จะเรียกว่า “คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงความร่วมมือ ดังนี้

๑. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะมุ่งมั่นพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ อาทิ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การแลกเปลี่ยนอาจารย์ และอื่นๆ

๒. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยินดีให้การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามจำนวนและคุณสมบัติที่ได้กำหนด และตามการประกาศรับในแต่ละปี

๓. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยินดีส่งเสริมและให้การสนับสนุนในด้านการศึกษา เพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุตรของบุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยการให้โควตาบุตรของบุคลากรเข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามจำนวนและคุณสมบัติที่ได้มีการกำหนดในแต่ละปี

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่มีการลงนามร่วมกันเป็นต้นไป และสิ้นสุดลงเมื่อได้พิจารณาร่วมกันแล้วมีความเห็นชอบตรงกันของทั้งสองฝ่ายที่จะยุติความร่วมมือ โดยต้องแจ้งให้แต่ละฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ ปี เว้นเสียแต่มีการยุติข้อตกลงด้วยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายและทั้งสองฝ่ายต้องรับผิดชอบในภาระผูกพันที่เกิดขึ้นจนสำเร็จลุล่วงร่วมกัน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ อาจมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม ด้วยความเห็นชอบจากทั้งสองฝ่าย โดยการทำข้อตกลงเพิ่มเติมเป็นภาคสมทบ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ทำขึ้นรวมทั้งสิ้น ๒ ฉบับ โดยมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจโดยตลอด เห็นว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ จึงได้ลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ และต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงนาม)



(ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์)
เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

(ลงนาม)



(รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงสำลี)
คณบดีคณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สักขีพยาน

(ลงนาม)



(อาจารย์ศิริรัตน์ ศิริชัยยันต์)

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์